

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. แล้งหนักสูญแสนล้าน ชวนนา๘แสนรายขาดรายได้
๒. งดทำนาปรังรับมือแล้งรอบใหม่
๓. ก๊อตซิลล่าเอลนินโญแล้งถล่มเจ็งบแสนล้าน
๔. ภาพข่าว: เสวนาพัฒนาสวนลำไย
๕. รัฐบาลรีบสยบชุมนุมประท้วง ดีเดย์ตุลาคมจ่ายส่วนต่างราคา
๖. กฟก.ตีวเข้มช่วยเกษตรกรพื้นที่
๗. หนุนเกษตรกรตั้งเลี้ยงหมูบังเกอร์
๘. เกษตรรายกระดับฟาร์มเลี้ยงจระเข้หนุนส่งออก
๙. ประมงมั่นใจหลุดใบเหลืองแน่
๑๐. มกอช.เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นสินค้าQ
๑๑. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เร่งพัฒนาศักยภาพครูบัญชีหวังเป็นกลไกสำคัญ

หนังสือพิมพ์

- โพสต์ทูเดย์
กรุงเทพธุรกิจ
โพสต์ทูเดย์
ฐานเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
ไทยรัฐ
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ
ไทยโพสต์
สยามรัฐ

แล้งหนักสูญแสนล้าน

A3

ชาวนา 8 แสนรายขาดรายได้

■ กับข่าวเศรษฐกิจภาครัฐโพสต์ทูเดย์

ผลกระทบของภัยแล้งที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี 2557 ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในพื้นที่เกษตรกรรมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ลุ่มแม่น้ำแม่กลอง หรือพื้นที่ภาคกลางที่ไม่สามารถเพาะปลูกข้าวได้

เลอศักดิ์ วีระกุลใหญ่ลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า วิเคราะห์ผลกระทบเศรษฐกิจจากกรณีทำนาในฤดูแล้ง 2557/2558 ซึ่งกรมชลประทานงดการจ่ายน้ำ ทำให้พื้นที่ทำนาซึ่งมีอยู่ประมาณ 10-12 ล้านไร่ ปลูกข้าวได้เพียง 8 ล้านไร่เท่านั้น ได้ผลผลิตเพียง 5.4 ล้านตัน จากปกติซึ่งจะได้ผลผลิตประมาณ 9-12 ล้านตันข้าวเปลือก หรือการงดทำนาช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมาทำให้ผลผลิตข้าวเปลือกหายไป 4.5-6 ล้านตัน ซึ่ง สศก. คาดว่าผลผลิตที่หายไปคิดเป็นมูลค่าประมาณ 3 หมื่นล้านบาทเศษ ไม่รวมเงินหมุนเวียนในระบบการซื้อขายปัจจัยการผลิตที่ทำให้เสียโอกาสเงินหมุนเวียนอีกประมาณ 6 หมื่นล้านบาท

แต่หากประเมินถึงความเสียหายของภัยแล้งที่จะส่งผลกระทบต่อในช่วงหน้าแล้งปีหน้าหรือปี 2559 เลขาธิการ สศก. ประเมินว่าจะส่งผลให้เงินชานาหายไปอีกเกือบ 6 หมื่นล้านบาท

หากรวมตัวเลขความเสียหายจากภัยแล้งตั้งแต่ปลายปี 2557 ต่อเนื่องไปจนถึงฤดูแล้ง 2559 ความเสียหายน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.2 แสนล้านบาท ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรประมาณ 8 แสนราย

อนันต์ ดาโลดม ประธานสหกรณ์ฟ้าประทานเพื่อการเกษตร อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา กล่าวว่า สถานการณ์ของเกษตรกรไทยทั้งประเทศในช่วง 1-2 ปีนี้ถือว่าวิกฤตมาก ทั้งจากผลผลิตที่ลดลงและราคาลินค้าเกษตรที่ตกต่ำ ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนและกระทบต่อการเติบโตของประเทศ เพราะภัยแล้งได้ส่งผลกระทบต่อสินค้าเศรษฐกิจเกษตรที่สำคัญทั้งหมดทั้งข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย ที่ผลผลิตลดและราคาที่ขายได้ก็ลดลง โดยเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มนี้คิดเป็น 80% ของเกษตรกร



ประเมินความเสียหายจากการปลูกข้าว 3 ฤดูกาลผลิต (ทั้งประเทศ)

ฤดูกาลผลิต	พื้นที่ปลูก (ล้านไร่)	ผลผลิต (ล้านตัน)	ความเสียหายของผลผลิต เมื่อเทียบกับสถานการณ์ปกติ (ล้านตันข้าวเปลือก)	มูลค่า ความเสียหาย (ล้านบาท)
นาปี 2558	8.84	5.49	-4.19	-33,559
นาปี 2558/59	55.95	22.98	-3.73	-29,838
นาปี 2559				
พิจารณา 3 กรณี				
■ สถานการณ์ปกติ	14.00	8.55		
■ กรณี 1 งดปลูก 100%	-	-	-8.55	-68,432
■ กรณี 2 งดปลูก 90%	1.40	0.86	-7.70	-61,569
■ กรณี 3 งดปลูก 80%	2.80	1.71	-6.84	-54,746

สรุปมูลค่าความเสียหาย นาปี 2558 + นาปี 2558/59 + นาปี 2559	รายการ	มูลค่าความเสียหาย (ล้านบาท)
■ ผลผลิตปกติเมื่อ 2577 ล้านตันข้าวเปลือก ■ ผลผลิตนาปีเมื่อ 8.88 ล้านตันข้าวเปลือก ■ ภัยพิบัติทางธรรมชาติปี 8,000 บาทต่อตัน ที่ลดความเสียหาย 15%	กรณี 1 งดปลูก 100%	131,828
	กรณี 2 งดปลูก 90%	124,685
	กรณี 3 งดปลูก 80%	118,142

ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไทย

ทั้งหมด 6.33 ล้านครัวเรือน

“รัฐบาลจะต้องอัดฉีดเงินเข้าสู่ภาคนี้ผ่านโครงการต่างๆ ให้มาก เพราะการที่เงินในมือคนประมาณ 80% ของประเทศหายไปทำให้เศรษฐกิจในประเทศได้รับผลกระทบ” อนันต์ เสนอแนะไปยังรัฐบาล สำหรับมาตรการแก้ปัญหาภัยแล้งของ

รัฐบาลนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อทำแก้มลิง 30 แห่ง สร้างฝายกันล้นน้ำสาขาที่ไหลลงแม่น้ำโขงทั้งหมด 562 แห่ง พร้อมกันนี้ได้กำหนดมาตรการควบคุมการใช้น้ำ ประกอบด้วยเปิดประตูน้ำใน

ลำน้ำสาขาเพื่อรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นครั้งคราวสำหรับอุปโภคบริโภค ห้ามสูบน้ำเพื่อการเกษตรและลดการเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง ซึ่งจะเริ่มใช้มาตรการเหล่านี้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้ไปจนถึงปลายเดือน เม.ย. 2559

สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรประกอบด้วย 1.ส่งเสริมความรู้เพื่อปรับตัวและบรรเทาผลกระทบ สนับสนุนพันธุ์พืชสัตว์ปีก สัตว์น้ำสำหรับเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่าย 2.ควบคุมการใช้น้ำเฉพาะพื้นที่วิกฤต 3.ชะลอหรือขยายเวลาการชำระหนี้เกษตรกรที่มีภาระหนี้กับสหกรณ์และกองทุนในกำกับของกระทรวงเกษตรฯ ด้วยการชดเชยดอกเบี้ย 3% ระยะเวลา 1 ปี 4.จ้างงานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร 5.การเสนอโครงการความต้องการของชุมชน 6.เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนโดยขุดลอกคูคลอง สร้างแหล่งน้ำ ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล และทำเหมืองหลวง

'งดทำนาปรัง' รับมือแล้งรอบใหม่

● กับข่าวภูมิภาค 10

แม่ในขณะนี้ จะมีฝนตกชุกขึ้นในหลายพื้นที่ แต่กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเมินว่า ปริมาณฝนยังคงอยู่ในค่าเฉลี่ยที่ต่ำกว่าทุกปี ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนหลักที่สำคัญยังมีไม่พอ ที่จะรองรับการส่งน้ำเข้าสู่ระบบเพื่อการเกษตร

กรมชลประทาน จึงเสนอแนวทางที่จะขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนาปรัง หลังจากวิเคราะห์แล้วว่า น้ำต้นทุนในแต่ละเขื่อนไม่เพียงพอ ที่จะใช้สนับสนุนการเพาะปลูก ทั้งพืชฤดูแล้งหรือพืชใช้น้ำน้อย

เขื่อนหลักที่มีปริมาณน้ำน้อยขณะนี้ ได้แก่ เขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนป่าสัก ส่วนอ่างเก็บน้ำ 33 แห่ง มีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 30 จำนวน 17 แห่ง จะเห็นได้ว่า สถานการณ์น้ำปีนี้ฝนตกน้อยกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 25

สำหรับแนวทางของกรมชลประทานที่วางไว้ก็คือ การเสนอให้รัฐบาลออกประกาศงดส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกช่วงฤดูแล้ง 2558/2559 มีผลตั้งแต่ 1 พ.ย. 2558 จนถึง 30 เม.ย. 2559 และ จะเริ่มดำเนินการงดส่งน้ำเข้าสู่ระบบตั้งแต่ 1 ต.ค. โดยประเมินว่าเขื่อนขนาดใหญ่ที่สำคัญทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จะสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2558-30 เม.ย. 2559 อยู่ที่เกณฑ์เฉลี่ย 3,600 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ซึ่งยังคงน้อยกว่าปีที่ผ่านมาก็เก็บได้ถึง 6,700 ล้านลูกบาศก์เมตร

เมื่อแยกเป็นรายเขื่อน จะเห็นว่าปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพล อยู่ที่ 4,366 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถใช้ได้ 566 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำ 3,829 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้ได้ 1,079 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนมีปริมาณน้ำ 421 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้ได้ 198 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ 116 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้ได้ 112 ล้านลูกบาศก์เมตร

ด้วยเหตุนี้โอกาสที่จะจัดสรรน้ำเพื่อการทำนาปรังจึงเป็นไปได้เลย ขณะเดียวกันเนื่องจากบางพื้นที่ได้มีการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีไปแล้ว กรมชลประทานจึงต้องขอความร่วมมือไม่ให้ปลูกใหม่ เพื่อให้นำที่มีอยู่สนับสนุนเกษตรกรที่ยัง

**ปลูกข้าวไม่ได้คิดเป็นพื้นที่ 2.2 ล้านไร่
โดยขอให้ปลูกพืชชนิดอื่นที่ใช้น้ำน้อย
ทดแทนการทำนา**

ส่วนชาวนาที่ต้องการปลูกข้าวนาปี ในปี 2559 ควรเริ่มต้นเพาะปลูกช่วงต้นเดือน พ.ค. เพื่อให้เก็บเกี่ยวได้ทันฤดูน้ำหลาก ขณะเดียวกัน เพื่อให้เกษตรกรงดปลูกข้าว นาปรังได้ผล ไม่เกิดปัญหาเช่นฤดูกาลผลิต ที่ผ่านมาก กรมชลประทานในฐานะแกนหลัก จะขอความร่วมมือกับ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อให้งดการสูบน้ำจาก สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าทั้ง 355 แห่ง



การเตรียมการเพื่อรับมือกับวิกฤติแล้ง ที่คาดว่าจะเป็นภัยต่อเนื่อง ยังเป็นตัวเร่ง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้หันมาทบทวน แนวทางช่วยเหลือเกษตรกรด้านอาชีพ ที่จะ เข้ามาร่วมทำแทนช่วงที่ต้องงดการทำนาปรัง โดยการจ้างงานที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้ เพื่อ สร้างรายได้ทดแทน เช่น การจ้างแรงงาน ชุดลอกคลองชลประทานและซ่อมแซม อาคารบังคับน้ำ กรมปศุสัตว์จะส่งเสริม การเลี้ยงสัตว์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ขณะส่วนงานอื่น เช่น กรมพัฒนาที่ดิน ก็จะมาสำรวจว่าคุณภาพดินว่า ดินใน แต่ละจังหวัด เหมาะกับการปลูกพืชในกลุ่ม ของพืชที่ใช้น้ำน้อยชนิดใดบ้าง ซึ่งหาก เพาะปลูกไม่ได้ ก็จะส่งเสริมในเรื่องของ ปศุสัตว์แทน เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ในช่วงที่ต้องงดการทำนา โดยคาดการณ์ว่า ภายในเดือนต.ค. จะประกาศแผนงานที่ ชัดเจนออกมาได้

นายรัชชชัย ประยูรสิน ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ราชบุรี (สศก.10) เปิดเผยว่า ปัญหาภัยแล้ง ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ปลายปี 2557 ถือเป็น ปัจจัยที่กระทบต่อภาคเศรษฐกิจในพื้นที่ ภาคกลาง ที่เป็นแหล่งปลูกข้าวสำคัญอย่าง รุนแรงและต่อเนื่อง และยังกระทบต่อ กิจกรรมทางด้านเกษตรทุกด้าน ถือเป็น

ผลกระทบจากภัยแล้งติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ที่ผ่านมาสศก. ได้ประเมินผลกระทบ จากการดกกิจกรรมด้านการเกษตรทั้งปีสร้าง ความเสียหายให้เกษตรกรสูงถึง 108,954 ล้านบาท แบ่งเป็นนาปรังปีการผลิต 2558 เสียหาย 33,558 ล้านบาท นาปีปี 2558/2559

เสียหาย 29,838 ล้านบาท และนาปรังปี 2559 สูญเสียรายได้ 45,558 ล้านบาท อย่างไรก็ตามการที่รัฐบาล กำลังที่จะ ประกาศแผนควบคุมการจัดสรรน้ำ เพื่อใช้ กับภาคการเกษตร และออกชุดมาตรการที่ เข้ามารชดเชย รายได้ที่เกษตรกรขาดหายไป

โดยเป็นการดำเนินการตั้งแต่เนิ่นๆเชื่อว่า จะทำให้เกษตรกรเข้าใจถึงสภาพปัญหา และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับแนวทางที่จะบังคับใช้

“ที่ผ่านมามีการประกาศขอความร่วมมือ งดทำนาปรังในรอบที่แล้ว อาจจะเป็นช่วง รอยต่อที่เกษตรกร รู้สึกถึงข้อจำกัดบางอย่าง กับการที่ต้องปรับตัวทั้งอาชีพ และรายได้ ที่สูญหายไป แต่เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ และเกิดภาพการขาดแคลนน้ำทั้งกับ ภาคการเกษตร และสาขาอื่นๆ ก็น่าที่จะ ทำให้เกษตรกร เข้าใจถึงความจำเป็นจริง ของการออกมาตรการข้างต้น”

สิ่งที่รัฐต้องเข้ามาดูแลมากยิ่งขึ้น ก็คือ การจัดหาอาชีพรองรับในช่วงที่ชาวนาไม่สามารถทำนาได้ ต้องนำบทเรียนจากการใช้ แนวทางนี้ในรอบการงดทำนาปรังที่ผ่านมา นำมาแก้ไขและปรับปรุงเพื่อให้เกษตรกรที่ รายได้ขาดหายไป เพราะงดการทำนามีรายได้ เข้ามาชดเชย เพื่อประกอบการใช้จ่ายภายใน คราวเรือนต่อไปได้

ทางด้าน นายสมหมาย อารมณเฑียร **เจ้าของโรงสีข้าว ป.บุญรักษา สรรพยา จ.ชัยนาท** กล่าวว่า การงดทำนาปรังใน ฤดูกาลผลิตที่กำลังจะมาถึง จะสร้างปัญหา

ให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มโรงสีข้าวอย่าง เลี้ยงไม่ได้ เพราะเป็นสัญญาณเตือนที่ว่า ผลผลิตที่ควรส่งเข้าสู่ระบบ ในภาค การแปรรูปขาดหายไป

สถานการณ์ดังกล่าวจะเกิดกรณีของ โรงสีที่มิงานเข้ามาเพื่อแปรรูปลดน้อยลง กลายเป็นปัญหาทั้งกับการจ้างงานในภาค การของโรงสีเอง ที่อาจจะต้องมาทบทวนถึง การหาทางลดต้นทุน เพื่อประคองกิจการใน ช่วงที่เกิดปัญหาข้าวเปลือกขาดหายไปจาก ระบบ

“แนวทางควบคุมพื้นที่การเพาะปลูกใน ภาวะที่เกิดภัยแล้งยาวนาน ไม่ได้สร้างปัญหา ให้กับชาวนาเท่านั้น แต่ยังกระทบถึงห่วงโซ่ การผลิตของโรงสี ที่ต้องแบกรับผลกระทบ ตามไปด้วย”

ส่วน **นายระวี รุ่งเรือง ประธานเครือข่ายชาวนาไทย** กล่าวว่า ข้อดีของการงด เพาะปลูกข้าวนาปรังในรอบการผลิตใหม่ก็ คือ เปิดโอกาสให้ดินได้มีโอกาสพักตัว และ หากทำการเกษตรในรอบใหม่ จะให้ผลผลิต ที่มากขึ้น

ขณะที่ปัจจัยบวกอีกด้านก็คือ การทำ ให้ข้าวที่มีอยู่ในสต็อกของรัฐบาลในขณะนี้ มีโอกาสที่จะปรับราคาขึ้นไปได้อีก หรือ ระบายผลผลิตออกสู่ตลาดได้ง่ายขึ้น

อย่างไรก็ตามเสนอให้รัฐบาล หันมาทบทวนถึงแนวทางการเยียวยาหรือ สร้างอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกร ในช่วงที่ต้อง งดการทำนาปรัง ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงาน หรือ การพัฒนาอาชีพทางการเกษตรที่มุ่งเน้นใช้ น้ำน้อยว่า ที่ผ่านมามีได้ครบประสิทธิภาพ มากน้อยเพียงใด เชื่อว่าหากแนวทางข้างต้น ได้รับการแก้ไข ก็น่าที่จะทำให้เกษตรกร รับได้กับการที่จะต้องเปลี่ยนอาชีพการทำงาน ไปสู่ทางเลือกอื่น

“ภัยแล้งที่ก่อตัวมยาวนานแบบนี้ ผมมองว่าจะทำให้เกษตรกร ตระหนัก และหันมาทบทวนกับการที่จะเปลี่ยนไปสู่ ภาคเกษตรในสาขาอื่น เพื่อที่จะไม่ต้อง แบกรับกับความเสียหาย และแน่นอนว่า เมื่อเกษตรกรยอมที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบ ของการประกอบอาชีพ ภาครัฐเองก็ต้อง เข้ามาดูแลด้วย ทั้งเรื่องของปัจจัยการผลิต เพื่อสนับสนุน เกษที่ทำได้ รวมทั้งการหาตลาด ที่จะรองรับ”

ก๊อตซิลล่า เอลนินโญ แล้งถล่มเจิงแสนล้าน

ปรากฏการณ์เอลนินโญกำลังเป็นมหันตภัยสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะต่อประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่จะเกิดความแห้งแล้งอย่างหนัก รวมถึงสถานการณ์ไฟป่าบนเกาะสุมาตรา ปีนี้จะรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม โดยสำนักงานสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐ ระบุว่า มีโอกาสที่ปรากฏการณ์จะลากยาวไปถึงฤดูหนาว และอาจจะกินเวลายาวนานไปถึงต้นฤดูใบไม้ผลิของปีหน้า แนนอนที่สุดส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงอย่างหนัก และราคาอาจจะปรับเพิ่มสูงขึ้น

ผลพวงลากไปถึงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งบางประเทศเริ่มแสดงความวิตกกังวลต่อเอลนินโญบ้างแล้ว หลายประเทศเตรียมพร้อมรับมือ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการน้ำให้รอบคอบ เพื่อเตรียมรับมือกับภาวะแห้งแล้งที่รุนแรงมากในรอบหลายปี ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ว่าภาคเกษตรของไทยอาจได้รับผลกระทบจากภัยแล้งร่วมแสนล้านหากการจัดการไม่ดีพอ ■

กระทบหนักรายได้ชาวนา

ความเป็นไปได้ที่ภาครัฐจะออกคำสั่งให้งดการทำนาปรัง จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของชาวนา เนื่องจากจะทำให้ทำนาได้ปีละ 2 ครั้งตามปกติ เป็นปีที่ 2 ปีติดต่อกัน

นายผวน แจ่มแจ้ง อายุ 53 ปี เกษตรกร ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก กล่าวว่า มีพื้นที่ทำนา 40 ไร่ ปกติทำนาปีละ 2 ครั้ง คือนาปี กับนาปรัง และเมื่อปี 2556 ได้ผลผลิตรวมทั้งนาปีและนาปรัง ประมาณ 50 ตัน ขายได้ต้นละ 5,000-15,000 บาท สามารถขายข้าวทั้งปีได้เงินประมาณ 500,000 บาท

ในปี 2557 เกิดวิกฤตภัยแล้ง ทำให้ไม่ได้ทำนาปรัง จึงทำนาเพียงครั้งเดียวคือ นาปี ได้ข้าวมาประมาณ 30 ตัน ขายได้

ต้นละ 6,300 บาท รวมเงิน 180,000 บาท ส่วนในปี 2558 ทำนาครั้งเดียวและเพิ่งจะหว่านข้าวยังไม่ได้เก็บเกี่ยว การที่รัฐบาลมีนโยบายให้ทำนาครั้งเดียว แน่แน่นอนว่าต้องได้รับผลกระทบ

"เมื่อรายได้จากการทำนาข้าวของผมลดลง ก็ต้องไปหารายได้เสริม โดยจะหันไปปลูกพืชอายุสั้น จำพวกพืชผักสวนครัว ข้าวโพดฝักอ่อน ซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย ขายเพื่อหารายได้ทดแทนรายได้จากการขายข้าวที่หายไป"

นายไพโรจน์ พ่วงทอง อายุ 52 ปี เกษตรกร ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย

จ.เพชรบุรี กล่าวว่า มีพื้นที่ทำนา 36 ไร่ ปกติทำนาปีละ 2 ครั้งคือนาปี กับนาปรัง ได้ผลผลิตเฉลี่ยปีละประมาณ 72 ตัน

ในปี 2556 ขายข้าวได้ต้นละ 15,000 บาท คิดเป็นรายได้รวม 1 ล้านบาท ในปี 2557 ทำนาครั้งเดียวไม่ได้ทำนาปรังได้ผลผลิต 36 ตัน ขายได้ในราคาต้นละ 6,000-7,000 บาท มีรายได้รวม 200,000 บาท ส่วนปีนี้ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิต

"ชาวนาได้รับผลกระทบมาก เพราะรัฐบาลไม่ได้เข้ามาช่วยประกันราคาข้าว ทำให้ขายข้าวไม่ได้ราคา ยิ่งมากเจอปัญหาภัยแล้งไม่มีน้ำทำนาปรัง ชาวนาต้องไปเอาเงินนอกระบบมาใช้ ซึ่งต้องกับไปสูระบบเดิมคือการดกเขียวเอาเงินนายทุนมาใช้ก่อนแล้วค่อยเอาข้าวไปขายให้ทีหลัง จะให้ปรับเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นคงทำไม่ได้เพราะชาวนาต้องทำนา รัฐบาลให้ทำนาครั้งเดียวชาวนาเดือดร้อนมากเพราะรายได้อื่นไม่มี จะหันไปทำสวนก็ต้องไปเริ่มใหม่ จะไปปลูกพืชอายุสั้นกินน้ำน้อย แต่ชลประทานไม่ปล่อยน้ำมาแล้วจะทำได้อย่างไร"



เสวนาพัฒนาสวนลำไย 40

สมพล แสนแก้ว เกษตรจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน
เปิดการเสวนาการพัฒนาสวนลำไยให้เป็นสวนลำไยคุณภาพ
เพื่อการส่งออก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย
โดยมี เฉลียว นัยนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรี
ถ้อย อำเภอมแม่สรวย เกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จใน
การผลิตลำไยคุณภาพเพื่อการส่งออกร่วมเสวนา เมื่อ
เร็วๆนี้

● รัฐบาลรีบสยบชุมนุมประท้วง ● ดีเดย์ตุลาคมจ่ายส่วนต่างราคา

ควักเงินพัฒนลำน้ำอุ้มชาวสวนปาล์ม

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มภาคใต้จะเข้าพบ พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ เพื่อหารือถึงแนวทางการช่วยเหลือราคामลปาล์มที่กำลังตกต่ำอยู่ในขณะนี้ โดยกลุ่มเกษตรกรเรียกร้องให้รัฐบาลชดเชยส่วนต่างระหว่างราคามลปาล์มสดเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17% ที่ราคา 4.20 บาท/กก. กับราคาลาดที่ขณะนี้ราคามลปาล์มดิบเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17% อยู่ที่ 3.70 บาท/กก. คาดว่าจะใช้เงินชดเชยระหว่างราคาดังกล่าวไม่เกิน 1,000 ล้านบาท จากปริมาณผลิตปาล์มสด 1.7 ล้านตันคำนวณจากเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ (เล่มเขียว) 140,000 ครัวเรือนพื้นที่ปลูกปาล์ม 2.27 ล้านไร่ ระยะเวลาการชดเชยเริ่มตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ย.นี้

สำหรับข้อเสนอดังกล่าวจะนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) โดยงบประมาณที่จะนำมาใช้ชดเชยส่วนต่างอาจเป็นงบกลางหรือขออนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ต่อไป อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มที่รัฐบาลอาจต้องยอมชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกรเพื่อลดแรงกดดันกรณีที่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มเตรียมชุมนุมประท้วงรัฐบาล หลังจากทีคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาด มีมติให้กรมการค้าภายในออกประกาศราคาแนะนำการรับซื้อผลปาล์มน้ำมัน เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17% ที่ กก.ละ 3.20 บาท จากเดิมที่เคยกำหนดรับซื้อ 4.20 บาท/กก. หรือปรับลดลง 1 บาท/กก. ตามทิศทางราคาปาล์มในตลาดโลกตกต่ำ

นางจินตนา ชัยขจรวัฒนาการ ประธานคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า (บอริต อคส.) กล่าวว่า อคส.ยังคงเดินหน้านโยบายเดิมของ กนป. ที่ให้รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ 100,000 ตัน จากโรงสกัดที่เข้าร่วมโครงการรับซื้อผลปาล์มสดในราคา 4.20 บาท/กก. เพื่อพยุงราคาไม่ให้ตกต่ำ โดยตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.-7 ก.ย.ที่ผ่านมา มีเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรฯแล้ว 5,532 ราย มีผลปาล์มที่สามารถนำมาขายได้ประมาณรายละ 105 ตันเท่านั้น.

กฟก.ติวเข้มช่วยเกษตรกรพื้นที่

นายวัชรพันธุ์ จันทขจร เลขานุการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กฟก.จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรวมทั้งพนักงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรวมถึงการสร้างภาคีความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านการผลิตและการสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกร

ซึ่งการศึกษาดูงาน ดังกล่าว เพื่อเรียนรู้ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านใหม่ เรียนรู้การอนุรักษ์พืชผักพื้นบ้าน การผลิตโคเนื้อครบวงจรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การผลิตไก่อินทรีย์ และเรียนรู้ศูนย์เทคโนโลยี ATC เพื่อให้พนักงานสามารถนำกลับมาพัฒนาและให้องค์ความรู้แก่เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟู

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและการมาดูงานก็จะช่วยให้เจ้าหน้าที่นำไปปรับใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรได้ตามความเหมาะสมกับพื้นที่

และการทำงานจากนี้จะเน้นการกระจายอำนาจให้กับระดับจังหวัดมากขึ้น และให้เข้าหาพี่น้องเกษตรกรในหมู่บ้าน ตำบลมากที่สุดรวมทั้งให้มีแผนโครงการพัฒนาอาชีพที่มาจากเกษตรกรอย่างแท้จริงไม่ใช่กำหนดจากส่วนกลางและบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆมากขึ้น

นายวัชรพันธุ์ยังกล่าวอีกว่า กฟก.เป็นหน่วยงานที่เข้าไปแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรทั้งประเทศมีสมาชิกหลายล้านคน มีผู้ขึ้นบัญชีให้แก้ไขปัญหาหนี้สินประมาณ 4 แสนราย โดยเข้าไปจัดการรับซื้อหนี้ของเกษตรกรจากธนาคาร สหกรณ์หรือโครงการที่ล้มเหลวของรัฐ และให้เกษตรกรผ่อนชำระหนี้กับกองทุนฯโดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 เป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ยังมีการฟื้นฟูอาชีพให้กับเกษตรกรเพื่อไม่ให้เกษตรกรกลับไปสู่วงจรหนี้สินอีก

หนุนเกษตรกรร้องเลี้ยงหมูบังเกอร์ เลี้ยงง่าย รายได้งาม ไม่พึ่งสารเคมี

นายวิรัตน์ กาญจนพรหม อาจารย์ประจำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง จ.ตรัง เปิดเผยว่า ในปัจจุบันราคาพืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะยางพาราและปาล์มน้ำมันมีราคาตกต่ำเป็นอย่างมาก ทำให้เกษตรกรเดือดร้อน ชาดรายได้จำนวนมาก ทั้งนี้เกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่ไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาการราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ จึงทำให้ได้รับความเดือดร้อน

นายวิรัตน์ เปิดเผยต่อไปว่าตนเองนั้นนอกจากจะเป็นอาจารย์สอนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังแล้ว ยังมีอาชีพทำการเกษตรอีกหลายชนิดด้วยจนแบ่งพื้นที่ทำเป็นศูนย์เรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรนั้นจำเป็นต้องดูความเหมาะสมของพื้นที่ในแต่ละแห่งด้วย

ทั้งนี้ในพื้นที่ภาคใต้มีฝนตกค่อนข้างชุกเกษตรกรชาวสวนยางพาราจะสามารถกรีดยางพาราได้จริงเพียง 4 เดือน ใน 1 ปี เนื่องจากอยู่ในช่วงมรสุม 4 เดือน ช่วงยางผลัดใบ 4 เดือน ตนจึงปรับเปลี่ยนการเลี้ยงสัตว์โดยการเลี้ยงหมูบังเกอร์ โดยปกติทั่วไปนั้นเกษตรกรต้องสร้างโรงเรือน

ซึ่งทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น แต่ที่ตนเลี้ยงนั้นใช้พื้นที่ในระหว่างต้นยางพาราทำคอกหมูที่สามารถเคลื่อนที่ได้ง่าย" นายวิรัตน์ กล่าว

นายวิรัตน์ กล่าวต่อไปว่า การเลี้ยงหมูบังเกอร์นั้นมีวิธีการที่ง่ายมาก เมื่อทำโรงเรือนเสร็จแล้ว ให้ชุดหลุมพอประมาณ เทแกลบลงไปบนดิน แล้วนำแม่หมูและลูกหมูไปเลี้ยงประมาณ 5-6 ตัว หมูที่เลี้ยงนั้นจะเป็นหมูพันธุ์พื้นบ้าน หรือเป็นหมูพันธุ์ผสมระหว่างหมูป่ากับหมูพันธุ์พื้นบ้าน ให้อาหารตามปกติ อาหารของหมูนั้นจะเป็นหยวกกล้วย ำ และเศษอาหารภายในครัวเรือน แล้วประมาณ 5 เดือนก็สามารถจำหน่ายได้ตัวละประมาณ 3,000 บาท หากเป็นลูกหมูอายุ 1 เดือนจำหน่ายตัวละ 500 บาท ขณะที่เลี้ยงหมูนั้น นาดินหรือทรายมาใส่กระสอบ มวางรอบคอกหมูซึ่งมีลักษณะคล้ายบังเกอร์ล้อมรอบ

นายวิรัตน์ กล่าวต่อไปว่า การเลี้ยงหมูด้วยบังเกอร์นั้นมีผลดีอย่างมาก โดยเป็นการปรับปรุงดินให้มีคุณภาพดีขึ้นไปในตัว เนื่องจากเมื่อหมูถ่ายของเสีย ของเสียนั้นจะเป็นปุ๋ย นอกจากนี้ได้ให้ EM ผสมกับน้ำให้หมูกิน และเทลงในคอกหมูเพื่อเป็นการป้องกันเหม็นกวน เมื่อจับหมูขายแต่ละรุ่นจะได้เงินประมาณ 2 หมื่นบาทต่อรุ่น แต่ต้องขึ้นอยู่กับปริมาณของหมูที่เลี้ยง

"หากเลี้ยงมากก็จะได้เงินเพิ่ม สามารถอยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อน ไม่ต้องรอความหวังจากราคายางพาราหรือปาล์มน้ำมัน และหากจับหมูขายแล้ว ก็ยกคอกไปวางที่บริเวณอื่นต่อไป ดังนั้นการเลี้ยงหมูบังเกอร์จึงมีผลดีเป็นอย่างมากนอกจากจะมีรายได้จากการขายหมูแล้ว ยังทำให้ดินมีสภาพอุดมสมบูรณ์ด้วย โดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีที่ส่งผลทำให้ดินเสียเลย"

นายวิรัตน์ กล่าว

กองข่า/ตรีอ

เกษตรกร ยกระดับฟาร์มเลี้ยงจระเข้หนุนส่งออก

1) เกษตรกรยกระดับมาตรฐาน "ฟาร์มเลี้ยงจระเข้" ทุ่มทุนพัฒนาสินค้าคุณภาพ ปลอดภัย ตรงความต้องการของตลาด หนุนส่งออกสู่ต่างประเทศ คำนวณค่าการค้าสูงกว่า 3,500-4,000 ล้านบาท/ปี

นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ เกษชาธิการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า จระเข้ถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญชนิดหนึ่งของไทย ซึ่งปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์อย่างแพร่หลายมากขึ้น โดยมีฟาร์มเลี้ยงจระเข้กว่า 800 ฟาร์มทั่วประเทศ มีกำลังการผลิตจระเข้หน้าจืดปีละกว่า 200,000 ตัว มีมูลค่าการค้าโดยรวม ประมาณ 3,500-4,000 ล้านบาท/ปี อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการยกระดับการผลิตจระเข้ให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และที่ยอมรับของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้น มกอช.จึง

ได้ร่วมกับกรมประมง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงจระเข้ และแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงจระเข้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้สามารถปฏิบัติและจัดการฟาร์มเลี้ยงจระเข้ได้อย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อผลิตจระเข้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และตรงตามความต้องการของตลาด และผู้บริโภคมากขึ้น ทั้งนี้จระเข้ เครื่องใน เลือดจระเข้ใช้สกัดทำยารักษาโรค และหนังจระเข้ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับสินค้าจระเข้ไทยในตลาดโลกได้ในอนาคต

ประมงมั่นใจหลุดใบเหลืองแน่ อึดต่ออายุ 6 เดือน-คู่ค้าเชื่อมั่น

อึดต่ออายุใบเหลืองไทยแก้ปัญหา
ไออยู่อีก 6 เดือนหลังสิ้นสุดเส้นตาย
ต.ค.นี้ วงใน ก.เกษตรฯ ปัดสาเหตุปลด
ใบเหลืองไม่สำเร็จในรอบนี้ จากทั้งกฎ
หมายลูกประมง การนำเรือออกนอกระบบ
การเยียวยาเรือประมงยังไม่ได้บังคับใช้
จริง ด้านเอกชนโล่งไม่โดนใบแดง มั่นใจ
รอบหน้าหลุดบ่วงแน่ เผย 8 เดือนส่ง
ออกสินค้าประมงไทยไปอียูกว่า 50%
จากถูกตัดจีเอสพี-ค่าบาทเสียเปรียบ
คู่แข่ง

กรณีล่าสุดที่คณะผู้แทนรัฐบาล
ไทยได้เดินทางไปให้ข้อมูลความคืบหน้า
การแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎ
หมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
(ไออยู) กับสหภาพยุโรป (อียู) ณ กรุง
บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียมก่อนเส้น
ตายที่ให้เวลาไทยแก้ปัญหาเป็นเวลา 6
เดือนโดยจะสิ้นสุดในเดือนตุลาคมนี้

น.อ.เบญจมาพร วงศ์นครสว่าง
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนัก

อ่านต่อหน้า > 2

ข่าวต่อ

ประมง

จิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
ในฐานะเลขานุการคณะทำงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา
การทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เปิด
เผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ในการชี้แจง
และเจรจากับอียูในครั้งนี้มี ดร.วีรชัย พลา
ศรัย เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรแห่ง
ประเทศไทย ประจำสหประชาชาติ ณ
นครนิวยอร์ก เป็นหัวหน้าคณะ ซึ่งความ
คืบหน้าในการเจรจากำความเข้าใจครั้งนี้
ถือว่ามียุทธศาสตร์ที่เป็นบวก เบื้องต้นผลการ
ตัดสินการแก้ไขปัญหาของไทยยังไม่ออก
มาอย่างเป็นทางการ คงต้องรอผลการ
ประเมินและตัดสินในเดือนตุลาคมนี้

อย่างไรก็ดีในเบื้องต้นมีแนวโน้ม
ที่ไทยจะได้รับการผ่อนผันระยะเวลาใน
การดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยได้รับการ
ต่ออายุการให้ใบเหลืองออกไปอีก 6
เดือน เป็นการสิ้นสุดระยะเวลาการแก้ไข
ปัญหาให้เป็นที่พอใจในเดือนเมษายน
2559

"เงื่อนไขที่ไทยจะต้องแก้ไขปัญหา
ให้เสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ ก่อนที่เขา
จะเดินทางมาประเมินผลอย่างเป็นทางการ
ได้แก่ 1.การประกาศใช้กฎหมายลูกภายใต้
พ.ร.บ.การประมงฉบับใหม่ปี 2558
2.การประกาศใช้แผนบริหารจัดการประมง
ทะเล และ 3.การประกาศใช้แผนปฏิบัติ
การระดับชาติในการป้องกัน ชะจัด ยับยั้ง
การทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม (NPOA-IUU) อย่างไรก็ตาม
ก็ดีไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไรนั้น
ทาง ศปมผ.จะดำเนินการแก้ไขปัญหา
อย่างต่อเนื่องเพื่อล้างใบเหลืองให้ได้ใน
ที่สุด"

ด้าน พล.ต.ต.ไกรบุญ ทรวทรวง
รองผู้บัญชาการ สำนักงานยุทธศาสตร์
ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะ

เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ชุดที่ 1 กล่าวว่า มั่นใจเงื่อนไข 3 ข้อที่ยื่นเสนอมานั้นจะสามารถกระทำได้ เพราะมีแผนงานต่างๆ แล้ว ไม่น่ามีปัญหา ทั้งนี้จากความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาก็พิสูจน์ให้เห็นว่าวันนี้ไทยมีความตั้งใจที่จะรักษาทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน และยกระดับมาตรฐานการส่งออกอาหารของไทยที่เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับ 3 ของโลก

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้วิเคราะห์กรณีหากไทยยังไม่สามารถปลดใบเหลืองได้ในรอบนี้นั้น เนื่องจากกฎหมายแผนบริหารจัดการประมงทะเล แผนปฏิบัติการระดับชาติ และมาตรการเยียวยาที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหारेื่อที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งการคัดเรือออกจากระบบ ยังไม่ได้มีการบังคับใช้จริง มีแต่เพียงหลักการและกรอบแนวทางที่จะเสนอเท่านั้น ขณะที่ศปมท.ก็เป็นเพียงศูนย์เฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้น ตามมาตรา 44 ทางทะเลอาจจะมองว่าไม่ยั่งยืน ซึ่งควรมีการจัดตั้งหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาอย่างถาวร อาจจะเป็นกรมประมง หรือศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล.) ที่มีอำนาจในการตรวจ/จับกุมทางทะเล เพื่อแสดงให้เห็นว่าไทยตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนไม่ใช่ชั่วคราว

แหล่งข่าวจากสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เปิดเผยหลังการหารือกับ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (18 ก.ย.58) ระบุได้เสนอว่า คำสั่งของ ศปมท. ที่ผ่านมาทำให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการดำรงชีพ ต่อครัวเรือนประมงในทุกละแวกหมู่บ้านและผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยว จึงได้ขอให้มีการทบทวนเรื่องค่าผลการคำนวณค่าจับสัตว์

น้ำสูงสุดอย่างยั่งยืน (MSY) ใหม่ร่วมกันระหว่างกรมประมง สมาคมการประมงฯ นักวิชาการ ว่าเป็นทฤษฎีที่ใช้การจัดการประมงถูกต้องหรือไม่ และขอให้มีการชดเชยเยียวยาเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและเร่งด่วน

“คำสั่งห้ามโอน เปลี่ยนแปลงทะเบียนเรือ/อาชญาบัตร เปลี่ยนขนาด และเครื่องมือ ทำให้ชาวประมงที่ต้องการเลิกกิจการ เพราะนโยบายประมงของไทยตัดโอกาสการทำกิน ทำให้ไม่สามารถขายเรือได้ และเรือคาอวน เครื่องมืออวนลากขอเป็นขนาด 4 เซนติเมตร ตามที่มีข้อมูลศึกษาวิชาการ เพราะเป็นอวนที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด ตลอดจนให้มีการสำรวจเรือที่ถูกยกเลิกทะเบียนเรือ จำนวน 1.17 หมื่นลำใหม่ และขอให้ออกอาชญาบัตรชั่วคราวกับเรือที่ถูกสั่งหยุดและเรือที่เคยมีอาชญาบัตรถูกต้องที่ถูกยกเลิกโดยศปมท. ซึ่งทาง พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า ได้รับนโยบายคำสั่งจากท่านนายกรัฐมนตรีให้มาแก้ปัญหา ไม่ใช่ให้มาสร้างปัญหาใหม่แนวทางดังกล่าวตรงกับสมาคมพร้อมที่จะร่วมกันแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย”

นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจกุ้ง บริษัทไทยยูเนียน โพรเซส โปรติคส์ จำกัด (มหาชน) หรือทียูเอฟ กล่าวว่า ถือว่าเป็นไปตามความคาดหมาย หากทางอียูจะต่ออายุให้ใบเหลืองไทยเพื่อให้เร่งแก้ไขปัญหาก็ประมงแบบโอยูยูออกไปอีก 6 เดือนนับจากเดือนตุลาคม 2558 ซึ่งการให้ใบเหลืองเป็นการแสดงให้เห็นว่าอียูได้เห็นวิวัฒนาการ และความพยายามของไทยในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ที่ผ่านมามากหลายประเทศที่เคยโดนใบเหลืองส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถปลดล็อกได้ภายใน 6 เดือน ส่วนใหญ่ก็ได้รับการต่ออายุให้ใบเหลือง ซึ่งในส่วนของไทยถือเป็นโอกาสที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะได้ช่วยกันเร่งแก้ไขปัญหาก็สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามเป้าประสงค์ของอียู หากทำได้เป็นที่น่าพอใจก็น่าจะสามารถปลดใบเหลืองในอีก 6 เดือนข้างหน้าได้

“ถือเป็นข่าวดีที่เราไม่โดนใบแดง เพราะการได้ต่ออายุใบเหลืองออกไปอีก 6 เดือนจะสามารถเรียกความมั่นใจของคู่ค้าให้คงซื้อสินค้าจากไทยได้ ขณะที่หากอีก 6 เดือนข้างหน้าไทยหลุดใบเหลืองจากที่เราทำได้ตามมาตรฐานอียู จะทำให้คู่ค้าจากภูมิภาคอื่น ๆ มีความเชื่อมั่นสินค้าไทยตามไปด้วย”

สำหรับการส่งออกสินค้าประมงของไทยไปตลาดสหภาพยุโรป หรืออียู (28 ประเทศ) ในปี 2557 ที่ผ่านมามีมูลค่า 2.7 หมื่นล้านบาท ลดลงจากปี 2556 ที่มีมูลค่า 3.2 หมื่นล้านบาท ขณะที่ช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วมูลค่าส่งออกลดลงกว่าครึ่งหนึ่ง โดยในส่วนของสินค้ากุ้งซึ่งเป็น 1 ในสินค้าส่งออกหลักของไทย อียูได้ลดลงจาก 4.6 พันล้านบาทในปี 2557 เหลือเพียง 1.8 พันล้านบาท หรือลดลง 57% ซึ่งปัจจัยหลักมาจากสินค้าไทยถูกอียูตัด

สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร(จีเอสพี) ทำให้เสียเปรียบภาษีนำเข้าที่สูงกว่าคู่แข่งเช่น เกาหลีใต้ ไทยเสียภาษีเพิ่มจาก 4% เป็น 12% กุ้งแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มจาก 7% เป็น 20% เป็นต้น ดังนั้นจากต้องเสียภาษีนำเข้าที่เพิ่มขึ้น มีผลให้คู่ค้าหันไปนำเข้าจากประเทศอื่นมากขึ้น รวมถึงค่าเงินบาทที่แข็งค่าในช่วงไตรมาส 1-2 ของปีนี้ แม้ว่าช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเงินบาทจะอ่อนค่าลงมากแต่การอ่อนค่าก็ยังไม่เพียงพอว่าสกุลเงินของคู่แข่งอื่น ๆ ทำให้เสียเปรียบในการแข่งขัน

ขณะที่แหล่งข่าวผู้ส่งออกผักและผลไม้ไปตลาดสหภาพยุโรป กล่าวว่า ผลการเจรจานั้นแม้ว่ายังไม่เป็นทางการ และดูเหมือนว่าไม่เกี่ยวข้อง เชื่อว่าหากโดนใบแดง อาจจะโดนหางเลขไปด้วย ทำให้การส่งออกผักและผลไม้ยิ่งยากมากขึ้น

ส่วนนายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย กล่าวว่า กระแสข่าวไทยได้ต่ออายุใบเหลืองโอยูยูออกไปอีก 6 เดือนยังมีความสับสนว่าจริงหรือไม่ คงต้องรอผลการตัดสินอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมนี้ก่อน

มกอช.เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นสินค้า “Q”

รายงานพิเศษ

16

ปัจจุบันเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการต่างเร่งยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น โดยมุ่งเป้าสู่การได้รับรองเครื่องหมาย “Q” (สีเขียว) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ พร้อมรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยทางอาหารเพิ่มสูงขึ้น

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ในฐานะหน่วยงานกลางเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารของประเทศ ได้เร่งเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อคุณภาพสินค้า Q อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจและยอมรับสินค้า Q แพร่หลายมากขึ้น

นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้เกษตรกรมีความตื่นตัวในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นเข้าสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น โดยมีการส่งสินค้า Q เข้าไปวางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตและตลาดสดปริมาณมาก ขณะเดียวกันยังมีการส่งออกต่างประเทศด้วย อย่างไรก็ตาม มกอช.ได้เร่งสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้า Q ให้กับผู้บริโภคภายในประเทศอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทั่วถึง



โดยจัดทีมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตรวจสอบสินค้าเกษตรที่ได้รับรองเครื่องหมาย Q ที่วางจำหน่ายในตลาดโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) และตลาดสดทั่วไปในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะมีการตรวจสอบเครื่องหมาย Q (สีเขียว) ตรวจสอบอายุใบรับรองซึ่ง

มีอายุ 3 ปี และสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าเกษตรมาตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างด้วยการเข้าไปตรวจสอบเครื่องหมาย Q ที่ติดอยู่บนสินค้าเกษตรหรือบรรจุภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในท้องตลาด และการตรวจต่ออายุใบรับรอง Q ให้กับร้านค้าหรือแผงค้าต่างๆ จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญของการจำหน่ายสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐานและมีการคัดสรรสินค้า Q มาจำหน่ายมากขึ้น และยังทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยด้วย สำหรับการสุ่มตรวจสอบสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตรโดยเฉพาะผักและผลไม้สด เน้นการสุ่มตรวจตามฤดูกาล ซึ่งเกษตรกรที่ผลิตเป็นการค้าอาจมีการใช้สารเคมีทางการเกษตรเพื่อเร่งผลผลิต มีโอกาสสูงที่จะเกิดปัญหาสารพิษตกค้างปนเปื้อน จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมและตรวจสอบอย่างเข้มงวด หากพบสารตกค้างเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด จะเร่งตามสอบย้อนกลับไปยังแหล่งผลิตและแจ้งเตือนให้ผู้ผลิตปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน ถ้ายังไม่ปฏิบัติตามอาจต้องสั่งเพิกถอนใบรับรอง Q

นอกจากนั้น มกอช.ยังร่วมบูรณาการหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดสานต่อ “โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติงานเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด” จำนวน 76 จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพฯ ซึ่งมีการจัดตั้งคณะทำงานโดยมีเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดเป็นผู้

ประสานงานเพื่อเฝ้าระวังและตรวจติดตามมาตรฐานระบบการผลิต มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว พร้อมตรวจวิเคราะห์คุณภาพความปลอดภัยสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษีจากประเทศคู่ค้าได้

ปี 2558 นี้ โครงการฯ ได้ตั้งเป้าตรวจสอบชนิดสินค้าเกษตรที่กระบวนการผลิตไม่ปลอดภัยและมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากมีการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชมาก และมีการใช้ยาสัตว์ชนิดที่ห้ามใช้ เช่น คენาควางดุง ฟิซตระกูลถั่ว พริก แดงกวา มะเขือ ส้ม ฟรั่ง



โก๋ และสุกร เป็นต้น ทั้งยังสุ่มตรวจสอบฟาร์มและโรงงานที่ขอรับรอง หรือผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการผลิตแล้ว ได้แก่ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือจีเอพี (GAP) ในระดับฟาร์ม มาตรฐานจีเอ็มพี (GMP) ในระดับโรงงานและสถานประกอบการ การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง รวมถึงมาตรฐานโคดีออฟคอนดิก (CoC) ของกรมประมง และมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ของกรมปศุสัตว์ รวมจังหวัดละไม่น้อยกว่า 30 ฟาร์ม/โรงงาน/สถานประกอบการ

ขณะเดียวกันยังปรับปรุงฐานข้อมูลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมงระดับจังหวัดในรอบปีปัจจุบัน พร้อมตรวจสอบเครื่องหมาย Q ที่ติดบนตัวสินค้าเกษตรและบนภาชนะบรรจุ ณ สถานที่จำหน่าย เพื่อให้มีการใช้เครื่องหมาย Q และรหัสการรับรองได้ถูกต้องตามกฎหมาย มีการเฝ้าระวังการปลอมแปลงเครื่องหมาย Q และสุ่มตรวจสอบสารพิษตกค้างในสินค้าพืชผักและผลไม้ด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย (Test kit) อย่างน้อยจังหวัดละ 20 ตัวอย่างด้วย ภาครัฐพบสารตกค้างจะส่งตัวอย่างวิเคราะห์เชิงลึกกับห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อยืนยันผลวิเคราะห์ และเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา

“มกช.คาดว่า มาตรการควบคุมและเฝ้าระวังสินค้าเกษตรระดับจังหวัด รวมทั้งการติดตามตรวจสอบสินค้า Q ที่วางจำหน่ายในท้องตลาดที่ มกช.ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จะช่วยสร้างและตอกย้ำความเชื่อมั่นผู้บริโภคให้ยอมรับในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า Q เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง มกช.ยืนยันว่าสินค้าที่มีเครื่องหมาย Q เชื่อว เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยแน่นอน ทั้งยังคาดว่า จะทำให้สินค้าเกษตรไทยเป็นที่ยอมรับของตลาดภายในประเทศและตลาดโลกมากยิ่งขึ้นด้วย” เลขาธิการ มกช.กล่าว.



กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เร่งพัฒนาศักยภาพครุบัญชีหวังเป็นกลไกสำคัญ
ในการขับเคลื่อนการลอบทำบัญชีครัวเรือน
และบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร
เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคเกษตรไทยอย่างยั่งยืน

๒ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานในการดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรด้านราคาพืชผลการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส่งเสริมการจัดทำบัญชีให้กับเกษตรกรผ่านพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่ต้นทุนอาชีพโครงการแนะนำการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารา โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โครงการสร้างความยั่งยืนในการทำบัญชีต้นทุนอาชีพ และสร้างแกนนำเกษตรกรให้เป็นครุบัญชีอาสาในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นตัวแทนของกรม ในการทำหน้าที่เป็นวิทยากรผู้ช่วยสอนแนะนำการทำบัญชี พร้อมทั้งติดตามเก็บข้อมูลการทำบัญชีของเกษตรกรเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถทำบัญชีได้ ใช้ข้อมูลเป็น และนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป